

Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ XIV: 55 tác phẩm xuất sắc được vinh danh

18:52 21/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và công bố, trao Giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ XIV năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo Hà Giang đã nỗ lực, cống hiến, đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Đồng thời nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đưa Hà Giang phát triển nhanh và bền vững ngoài sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thì báo chí có vai trò hết sức quan trọng.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao giải A cho các tác giả.

Dịp này, Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã tổng kết, trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Báo chí tỉnh lần thứ 14 năm 2023. Theo đó, Giải năm nay nhận được 163 tác phẩm dự thi thuộc 5 loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Đây là năm có số lượng tác phẩm tham dự Giải nhiều nhất trong các năm tổ chức Giải.



Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nhìn chung, chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay đều đạt được yêu cầu về chính trị tư tưởng, có tính phát hiện, nêu được vấn đề mới, đề cập những vấn đề dư luận đang quan tâm. Từ 115 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 55 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải gồm: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã tặng Giấy khen cho nhóm tác giả thuộc Báo Hà Giang đã đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023. Đồng thời đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn y kép nạp 4 cá nhân đang công tác tại các cơ quan báo chí tỉnh là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/giai-bao-chi-tinh-ha-giang-lan-thu-xiv-55-tac-pham-xuat-sac-duoc-vinh-danh>